



ที่ กบ ๐๐๒๓.๖/ว ๑๒๗/๕

ถึง ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

ด้วยจังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดอบรมเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performer : LPA) จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเข้าร่วมการอบรมฯ

จังหวัดกระบี่พิจารณาแล้วเห็นว่า การอบรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่พิจารณาเข้าร่วมโครงการอบรมฯ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อ นายพงศ์สิษฐ์ จันทะลี ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๓๒๓๔ ๕๖๗๐ เป็นผู้ประสานงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งส่งมาพร้อมนี้ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ และดำเนินการด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  
โทร. ๐-๗๕๖๑-๑๘๘๙



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
เลขที่ 1618  
วันที่ ๐๘ มี.ค. ๖๖๘  
เวลา

ที่ มท ๐๘๒๑.๒/ว ๙๘๑

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมว่าได้กำหนดอบรมเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตัวเองผ่านระบบออนไลน์ จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ในวันจันทร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ และครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเข้าร่วมการอบรมฯ

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า การอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาเข้าร่วมโครงการอบรมฯ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อ นายพงศ์พิชชัฐ จันทะลี ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๓๒๓๔ ๕๖๗๐ เป็นผู้ประสานงาน รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้



รายละเอียด



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒